


ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิกวาระ

ชื่อ - นามสกุล	ดร. สุรจิตต์ ทัพพันธ์ชัย	
อายุ	60 ปี	
ตำแหน่ง	- กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	
วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับการแต่งตั้ง	23 กุมภาพันธ์ 2566	
การศึกษา	- ปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยอีสต์เซิน เยอรมนี - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์และการตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	2566 - Director Certification Program (DCP)	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (%)	ไม่มี	
- คู่สมรส	ไม่มี	
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2566 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) 2560 – 2565 - กรรมการผู้จัดการแห่งประเทศไทย - ผู้อำนวยการอาวุโสด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน แห่งเอเชียแปซิฟิก บริษัท วิลเลรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จำกัด 2556 – 2559 - ผู้อำนวยการด้านความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานระดับโลก บริษัท ฮันท์สแมน (ประเทศไทย) จำกัด 2545 – 2555 - ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานแห่งเอเชียแปซิฟิก บริษัท ดับบลิว. อาร์. เกรซ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 2541 – 2544 - ผู้จัดการด้านธุรกิจแห่งเอเชียแปซิฟิก/ ผู้จัดการทั่วไปแห่งประเทศไทย บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด 2538 – 2540 - ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด/ ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอ็กซ์ ประเทศไทย จำกัด	

ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิกวาระ

<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การดำรงตำแหน่งที่สำคัญในบริษัท/องค์กรอื่น ๆ จำนวน 1 แห่ง - การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 	<p>ไม่มีการดำรงตำแหน่ง</p> <p>กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียติก อะคริลิก จำกัด</p> <p>ไม่มีการดำรงตำแหน่ง</p>
<p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</p>	<p>กรรมการ</p>
<p>หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา</p>	<p>พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2567 หน้า 86)</p>
<p>ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในบริษัท</p>	<p>กรรมการบริษัท 3 ปี (2566-ปัจจุบัน)</p> <p>ครั้งที่ 1: 23 กุมภาพันธ์ 2566 - 23 เมษายน 2568</p>
<p>จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2567</p>	<p>4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง/ปี</p>
<p>จำนวนการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบในปี 2567</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้</p>	<p>วาระที่ 5 : : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</p>
<p>การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้</p>	<p>ไม่มี</p>